

Source :

ทันหุ้น

EO383203

Date : 1-7 พ.ย. 2560 Page :

1, 8

No :

TLUXE ออเดอร์นอกเข้า ทนายอดขายปีนี้พุ่ง 20%

ทันหุ้น - TLUXE เล็งรับออเดอร์ล็อตใหญ่จากมาเลเซีย 20-30 ตัน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังรุกขยายตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ทนายอดขายปีนี้เติบโต 20% จบ Q3/2560 ทำนิวไฮ ส่วนธุรกิจไฟฟ้ามั่นใจสิ้นปีนี้ → → → **อ่านหน้า 8**



»» สุวิทย์ วรรณะศิริสุข



TLUXE (ต่อจากหน้า 1)

COD ครบ 19 โครงการ ย้ายรายได้ปีนี้โตตามเป้า 1,800 ล้านบาท

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

บริษัทขยายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังต่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่าย เช่น ประเทศลาว และเมียนมา โดยล่าสุดได้ขยายไปยังประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะเริ่มมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เบื้องต้นประเมินว่าจะมียอดสั่งซื้อประมาณ 20-30 ตัน "สำหรับการขยายธุรกิจสัตว์เลี้ยงไปยังประเทศมาเลเซีย ขณะนี้เริ่มมีความคืบหน้าบางส่วน คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนี้ประมาณ 20-30 ตัน หากมีแนวโน้มที่ดี อาจมีการขยายออเดอร์เพิ่มอีกเรื่อยๆ" นายสุวิทย์กล่าว

● จับตายอดขาย Q3 นิวไฮ

ในส่วนอุตสาหกรรมปลา ยังมีการแข่งขันสูงทั้งด้านคุณภาพและราคา บริษัทจึงเน้นผลักดันฐานลูกค้ารายหลัก เพื่อให้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ด้านอุตสาหกรรมกุ้ง การแข่งขันของผู้ค้าค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้น บริษัทจึงปรับแนวทางการตลาดโดยเน้นอาหารเกรดพรีเมียม โปรตีนสูง 42-45% ที่มีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโต และลดระยะเวลาการเลี้ยง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า

สำหรับแนวโน้มการเติบโตธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในไตรมาส 3/2560 คาดว่ายอดขายจะเติบโตสูงสุดของปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น โดยมองว่ายอดขายอาหารสัตว์ในปีนี้น่าจะเติบโตประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มียอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงที่ 1,501.29 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังคงรับออเดอร์การผลิตในรูปแบบการรับจ้างผลิต (OEM) โดยสามารถรองรับ

ปริมาณการผลิต ได้ทั้งโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี และโรงงานจังหวัดสงขลา โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตอาหารกุ้งที่ 80,400 ตัน และอาหารปลาที่ 61,000 ตัน ขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์บริการด้านสัตว์เลี้ยงครบวงจร (PET CENTER) โครงการฟิฟเฟิล พาร์ค อ่อนนุช ได้ภายในปี 2561 โดยเป็นการต่อยอดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเดิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้าง ส่งผลให้โครงการหยุดชะงักไประยะหนึ่งเพื่อรอแบบแปลนที่ปรับใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการให้เข้าใช้บริการได้ภายในกลางปี 2561

● รับรู้ขายไฟต่อเนื่อง

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า คาดว่าภายในปีนี้จะมีการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 15 โครงการ โดยคิดเป็นกำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลม คาดว่าจะเริ่ม COD ได้ภายในไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 4/2560 ทั้งหมด 7 โครงการ ช่วยดันรายได้รวมให้เติบโตตามเป้าหมายที่ 1,800 ล้านบาท

ด้านนักเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาหุ้นของ TLUXE ยังติดแนวต้านที่ประมาณ 9.80-10.30 บาท ซึ่งเป็นแนวต้านช่วงสั้น มีโอกาสชะลอลงได้อีก ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 9.30 บาท และแนวรับถัดไปที่ 8.50 บาท